



คุณนิตยา บุรินทร์วัฒนา ผู้บริหาร OIC English กล่าวถึงความจำเป็นและการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้ว่า "OIC ย่อมาจาก Organised Intelligent Communication คือการจัดระบบการใช้ภาษาอังกฤษให้มันง่ายขึ้น ซึ่งตอนที่เราเปิดตัวมาได้เป็นปีที่ 4 แล้วจะผลตอบรับจากนักเรียนนับว่าดีมาก เพราะเราได้ทำการตลาดหรือโฆษณาอะไรกันเยอะ แต่จำนวนนักเรียนที่มาเรียนกับเราค่อนข้างเยอะ คือนักเรียนที่เคยเรียนกับเราเขาก็จะบอกกันปากต่อปากกันไปละ โดย Target Group ของเราคือ คนทำงานที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ซึ่งเราสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเหมาะกับคนทำงาน เพราะว่าคนทำงานส่วนใหญ่ เดียวนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะ ต้องรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเพื่อสื่อสารกับเจ้านาย หรือใช้ในธุรกิจ และส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับเราเคยเรียนมาแล้ว แต่พอไม่ได้ใช้ก็เหมือนเดิมคือสื่อสารไม่ได้

ซึ่งจุดเด่นของ OIC จะอยู่ตรงหลักสูตรที่เราดีไซน์เอง คือเราไม่ได้ใช้แกรมมาที่กำหนดตายตัวแล้วนำมาสอนนักเรียน หลักสูตรที่เราทำอยู่นั้นไม่ได้มาจากตัวนักเรียนที่มาเรียนกับเรา แล้วเราพัฒนาต่อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพราะฉะนั้นนักเรียนแต่ละคนมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษต่างกัน เราปรับหลักสูตรให้ตรงกับตัวผู้เรียน และปัญหาของตัวผู้เรียนเป็นหลัก และในการถ่ายทอดความรู้ เราเน้นความสำคัญในเรื่องของลำดับในการถ่ายทอด เพราะว่าเราจะไม่เน้นให้ผู้เรียนท่องจำเยอะ ส่วนมากปัญหาที่ทำให้การเรียนภาษาน่าเบื่อ เพราะว่าอ่านภาษา อังกฤษ สำหรับตัวเองแล้วจะไม่ได้น่าสนใจว่าทำไมไม่เข้าใจ ทำไมใช้ไม่ได้ เพราะว่าปรีชาญาณในการสอนคือ อัดจน เข้าใจ และไม่ถูกถูกนักเรียน แต่จะช่วยให้เขาเข้าใจ และให้ความรู้ที่เขาสามารถนำไปใช้ได้จริง

OIC ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้งาน โดยเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็น 5 Level จากพื้นฐานถึงหลักสูตรเข้มข้น นอกจากนี้ หากนักเรียนต้องการเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ ทางสถาบันก็มี Private Course ไว้รองรับตามความต้องการของผู้เรียนเช่นกัน

หลักสูตรส่วนใหญ่เราเน้นการใช้งานโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นเราจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 5 Level เริ่มจาก Basic ซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่พอพูดได้เล็กน้อยแต่ไม่แม่น ก็สามารถที่จะเริ่มจากการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเลย แล้วก็ไล่ไปจนกระทั่ง Advanced คือเราให้เป็นสเต็ป ๆ ไป เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราสอนไม่เน้นแกรมมาเยอะเยอะ ๆ เพื่อเอาไปใช้ต่อ เพราะคนทำงานส่วนใหญ่เขาไม่มีเวลาจำเยอะ เขาต้องการนำไปใช้ได้เลย นอกจากนี้แล้ว เรามีหลักสูตร OIC Plus สำหรับนักเรียนที่เรียนตัว Express แล้ว หากอยากเรียนตัว TOEIC เพิ่ม เราก็จะมีคอร์สไว้รองรับ แต่ในส่วนของ TOEFL ยังไม่เปิดสอน

นอกจากคอร์สหลัก ๆ แล้ว ก็จะมีคอร์สพิเศษ ก็จะมีอีกวิชาหนึ่งซึ่งอยู่กับอาจารย์ด้วย คือจะมีคู่มือฝรั่งแล้วก็ครูไทย ซึ่งอยู่กับนักเรียนต้องการเรียนแบบไหน อัตราก็จะอยู่ที่ประมาณ 500-800 บาทต่อชั่วโมงค่ะ แล้วแต่เรตของอาจารย์ และ ชั่วโมงที่นักเรียน



เรียนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ที่ OIC English

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ OIC English ติดต่อ คุณนิตยา บุรินทร์วัฒนา โทร. 0-2267-5041-3 หรือ 08-7000-8866 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oicenglish.com

คุณนิตยา บุรินทร์วัฒนา
ผู้บริหารสถาบัน OIC English



จะเรียนด้วย และหากบริษัทต่าง ๆ ต้องการให้เราไปสอนให้แก่พนักงานของเขา เราก็สามารถไปสอนให้ได้ โดยอาจจะไม่ใช่หลักสูตรแบบที่เราสอนปกติ สมมติบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม เราก็จะดีไซน์หลักสูตรเพื่อให้เหมาะกับเขา ให้ตรงกับสายงานโดยเฉพาะ

ส่วนค่าใช้จ่ายของที่นี่ เราไม่สามารถทำกำไรอะไรมามากมายค่ะ เพราะเราอยู่ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจะตกอยู่คอร์สละ 4,000 บาทต่อ 20 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนทวนซ้ำได้ คือเราจะมีการสอนในแต่ละ Level ถ้าคะแนนไม่ถึง เราก็ให้นักเรียนเรียนซ้ำได้ 2 รอบ อย่างที่บอกจะมีคนที่มาจากศูนย์ ถ้าเรียน 1-2 ครั้ง เขาพัฒนามาได้ 20-30 เปอร์เซนต์ เราก็ไม่ยากให้เขาจบออกไปโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่เต็มที่ ก็จะทำให้เขาเรียนซ้ำจนกว่าจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ตามต้องการค่ะ ตอนนี้ไปมาขึ้น หากสมัคร 2 คอร์ส จะได้เรียนฟรี 1 คอร์ส หากสมัคร 3 คอร์ส จะได้เรียนฟรี 2 คอร์ส ก็จะอยู่ที่ 12,000 บาทต่อการเรียน 5 คอร์ส ซึ่งคุ้มค่าค่ะ

คุณนิตยา กล่าวถึงการคัดเลือกบุคลากรของ OIC ว่าทางสถาบันให้ความสำคัญในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากคุณวุฒิทางการศึกษาแล้ว ครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ที่สถาบันของเรารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญกับตรงจุดนี้อยู่แล้ว ต้องมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป เราคัดเลือกพอสมควร มีคนมาสมัครเยอะมากค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าครูจะต้องมีความรู้เยอะอย่างเดียว ข้อคิดสำคัญคือการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนฟัง ถ้าจบเกียรตินิยม แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้ดี เขาก็ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนไม่ได้อยู่ดี ดังนั้นเวลาที่เราคัดครูผู้สอนจริง ๆ เราไม่ได้ดูดีกรีอย่างเดียว เราดูประสบการณ์ในการสอนของเขาด้วย และเทคนิคในการถ่ายทอดด้วย ดังนั้น เขาต้องมีสไตล์ในการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยค่ะ และนักเรียนสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ได้ด้วย โดยเราจะมีการประเมินให้หลังการสอนแล้วด้วยว่าเราจะจำกัดนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน ถ้าเกินก็ต้องรอบเรียนถัดไป เพราะหากเยอะกว่านี้การดูแลมันจะไม่ได้ทั่วถึง ทำให้นักเรียนที่นี้ค่อนข้างสนิทกับครูผู้สอนอยู่แล้ว ถ้าเขาไม่เข้าใจตรงไหน หรืออยากให้อาจารย์เพิ่มความรู้อะไรเพิ่มเติม เขาก็จะบอกอาจารย์เองเลย

ก่อนจากกัน คุณนิตยาฝากถึงผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมว่า

"การที่เรารู้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน จะช่วยให้เรามีโอกาสที่ดีกว่าคนที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และเราสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมาก ไม่ว่าจะไปเรียนต่อหรือทำงาน หากอยากเรียนเพิ่มเติม



สามารถมาเรียนกับเราได้ ทาง OIC เชื่อว่าคนเราไม่เก่งเกินเรียน และหากมีความไม่รู้ อายุเท่า

ใครก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้หมดค่ะ

OIC English สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนรุ่นใหม่ เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป โดยกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทำงานและนักศึกษาที่ติดต้องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ปัจจุบัน OIC ยังพัฒนาและดีไซน์หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง